

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันตั๋วเงินเป็นตราสารที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการค้าทั้งภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ เพราะตั๋วเงินเป็นตราสารสื่อกลางที่ใช้สำหรับชำระหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และประกอบกับธุรกิจการพาณิชย์ของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง การใช้ตั๋วเงินในการชำระหนี้จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย แต่เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908 - 926 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องการสลักหลังตั๋วเงินไว้มีความละเอียดซับซ้อนในเชิงทฤษฎี ตลอดจนบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สลักหลังตั๋วเงินและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แยกกระจัดกระจายอยู่ไม่เป็นหมวดหมู่ ตลอดจนบุคคลผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาในตั๋วเงินส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ รวมทั้งประกอบกับสภาพการค้าทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดปัญหาความฟ้องร้องกันเกี่ยวกับเรื่องสลักหลังตั๋วเงินมากมายในศาลทุกวันนี้

### วัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์

1. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สลักหลังตั๋วเงินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน
3. เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### ขอบเขตและวิธีการศึกษา

มุ่งศึกษาดังบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสลักหลังตั๋วเงินทั้งหมดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ Bills of Exchange Act, 1882 ของประเทศอังกฤษ, Uniform Commercial Code ของประเทศสหรัฐอเมริกาและConvention Providing

a Uniform Law for Bill of Exchange and Promissory Notes signed at Geneva, June, 7, 1930 รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกา และแนวความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เค้าโครงการศึกษา แบ่งเป็น 4 บท

บทที่ 1 ความหมายและลักษณะทั่วไปของการสลักหลังตั๋วเงิน จะกล่าวถึงความหมาย, วัตถุประสงค์, บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องตามตราสารเปลี่ยนมือตลอดจนวิธีการโอนตั๋วเงินรวมทั้งผู้มีสิทธิโอนตั๋วเงินและผู้มีสิทธิห้ามโอนตั๋วเงินเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาบทต่อ ๆ ไป

บทที่ 2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสลักหลังตั๋วเงิน ในบทนี้จะแยกกล่าวถึงออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 บทบัญญัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน จะกล่าวถึงหลักการทั่วไปของการสลักหลังตั๋วเงิน ประเภทของการสลักหลังและการชี้ค้ำค่าสลักหลัง

ส่วนที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สลักหลังตั๋วเงิน จะกล่าวถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สลักหลังตั๋วเงินที่กฎหมายได้กำหนดไว้โดยละเอียด

บทที่ 3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน จะกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการสลักหลังเฉพาะ ปัญหาเกี่ยวกับการสลักหลังลอย ปัญหาเกี่ยวกับการสลักหลังเมื่อตัวขาดความเชื่อถือเพราะไม่มีการรับรองหรือไม่มีการใช้เงิน ปัญหาเกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วผู้ถือ ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลผู้ลงลายมือชื่อด้านหลังตั๋วระบุชื่อโดยผู้ลงลายมือชื่อไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วเงิน ปัญหาเรื่องการจำหน่ายตั๋วผู้ถือ ปัญหาเรื่องอายุความที่เกี่ยวกับเรื่อง การสลักหลังตั๋วเงิน และปัญหาเรื่องสลักหลังตั๋วเงินเพื่อขายลด

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ในบทนี้จะสรุปหลักกฎหมาย ปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ และเสนอแนวทางที่ควรแก้ไข

ทั้งนี้โดยวิธีการศึกษาเป็นการค้นคว้าวิจัยแบบอาศัยเอกสาร (Documentary Research)